

ที่ ปณท ทบ. (สบ)/ ๒๑๑

๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

กองการเจ้าหน้าที่ สป. เลขที่รับ: 731 วันที่: 26 ธ.ค. 64 เวลา: 10:40 น.	กระทรวงมหาดไทย กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วันที่: 25 ม.ค. 2564 เลขรับ: 39,39 เวลา:
---	--

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กร

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ขาวประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กร

ด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กร ตั้งแต่วันที่
จนถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ในการนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครดังกล่าวข้างต้น
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจุไรรัตน์ สิ้นบรรจงจิต)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ทำการแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทร. ๐-๒๘๓๑-๓๓๓๘

โทรสาร ๐-๒๘๓๑-๓๓๓๒

๕๖
๕
๕



ไปรษณีย์ไทย
THAILAND POST

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
และประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
และรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กร

ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ดังนี้

๑. กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

๒. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กร

โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กร
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร	
๑. มีอายุไม่เกิน ๕๘ ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร	๑. มีอายุไม่เกิน ๕๖ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
๒. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี จากสถานศึกษาที่สำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง	๒. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี จากสถานศึกษาที่สำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร	
๑. มีความรอบรู้ ความชำนาญ มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหาร จัดการที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการไปรษณีย์ไทย ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต	๑. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการกำหนดทิศทาง นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ขับเคลื่อนองค์กร พร้อมทั้งผลักดันยุทธศาสตร์องค์กรต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล
๒. มีความรอบรู้และประสบการณ์การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ และดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในกรณีต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ รวมกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี และภายในระยะเวลา ไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันแรกของการเปิดรับสมัคร (๑๙ มกราคม ๒๕๖๔)	๒. มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานอย่างน้อย หนึ่งด้าน ตามที่กำหนดไว้
๓. มีความสามารถสูงในการบริหารจัดการและสามารถนำนโยบายที่ ได้รับจากคณะกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และรัฐบาล ไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.thailandpost.co.th	๓. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารงานด้าน การวางแผนกลยุทธ์และธุรกิจในการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ รวมกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี และภายในระยะเวลา ไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันแรกของการเปิดรับสมัคร (๑๙ มกราคม ๒๕๖๔) รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.thailandpost.co.th
การรับสมัคร	
ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thailandpost.co.th หรือขอใบรับสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร และหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ชั้น ๑ โซน AB เลขที่ ๑๑๑ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐-๐๒๕๙ โทรศัพท์ ๐๒ ๘๓๑ ๓๓๗๘ หรือ ๐๒ ๘๓๑ ๓๕๗๘ โทรสาร ๐๒ ๘๓๑ ๓๓๗๒ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในวันทำการระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. หรือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตามที่อยู่ข้างต้น โดยจะถือว่าได้รับเอกสารในวัน เวลาที่เจ้าหน้าที่ทำการไปรษณีย์ลงทะเบียนรับเอกสาร ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเวลา ๑๖.๓๐ น. ของวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	